

THÔNG BÁO

HỘI CHỢ MÙA TẠ ƠN NĂM 2024 CỦA GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

Kính thưa quý Đồng Hương tại Houston và các vùng phụ cận

Mỗi lần Thu về cũng là lúc nhắc nhớ với quý giáo dân trong và ngoài giáo xứ cũng như quý đồng hương thành phố Houston và các vùng lân cận về hội chợ Mùa Tạ ơn của giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức. Hội chợ lần thứ 26 năm nay vẫn được tổ chức vào dịp lễ Thanksgiving weekend. Hội chợ năm nay vẫn không ngoài mục đích để giáo xứ có cơ hội cảm tạ tri ân đến tất cả quý giáo dân, quý ân nhân trong và ngoài giáo xứ cũng như quý Đồng Hương xa gần đã luôn luôn yêu mến quảng đại đóng góp thời gian, công sức, tài chánh cho sự phát triển của giáo xứ. Đồng thời dịp này cũng là dịp để quý Đồng Hương hội tụ gặp gỡ thân nhân, bạn bè cùng nhau hàn huyên, cảm tạ tri ân nhau và vui chơi, thưởng thức các món ăn ngon cùng các chương trình văn nghệ thật đặc sắc với những ca sĩ hàng đầu của các trung tâm ca nhạc nổi tiếng.

Cùng đó, đây cũng là dịp thử vận may qua chương trình vé số với giải độc đắc là chiếc **LEXUS HYBRID 2025** và các giải trúng giá trị khác.

Bên cạnh đó còn có chương trình Y tế cộng đồng do các nhóm Bác sĩ, y sĩ Thiện nguyện trong cộng đồng phụ trách, giúp cho quý đồng hương tham dự hội chợ có cơ hội nhìn lại sức khỏe của mình.

Hội chợ Mùa Tạ Ơn năm nay sẽ được tổ chức tại nhà lều mới được khánh thành, tọa lạc trong khuôn viên giáo xứ. Địa chỉ số **6550 Fairbanks North Houston Rd. Houston, TX 77040**.

Hội chợ sẽ được khai mạc vào lúc 6pm ngày Thứ Sáu, 29 tháng 11 và kéo dài đến 3pm Chúa Nhật ngày 1 tháng 12 năm 2024.

Một lần nữa xin được hân hoan chào đón Quý đồng hương khắp nơi về tham dự hội chợ Mùa Tạ Ơn lần thứ 25 của giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức.

Dù ai buôn bán gần xa – nhớ ngày hội chợ chúng ta lại về

Dù ai bận rộn trăm bề – đến ngày hội chợ nhớ về chung vui.

Quý cơ sở thương mại nào muốn có gian hàng để giới thiệu đến quý Đồng hương thương hiệu của mình, xin liên lạc văn phòng giáo xứ **713 939 1906**.

Anh Nguyễn Trọng Thịnh 832 646 3028,

Chị Christine Quỳnh Nguyễn 832 213 8899

Anh Đinh Đức Hiệp 346 280 0791

Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức trân trọng thông báo và kính mời.

Nhân đây giáo xứ xin gửi lời tri ân đến Quý Ân nhân và những cơ sở Thương mại đã yêu thương bảo trợ hội chợ mùa Tạ Ơn năm nay.